

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày tháng năm 2018



THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CỦA TỈNH ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KON TUM

Gửi:

- Toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum,

Năm Đinh Dậu 2017 đã khép lại, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Là năm đầu tiên trong nhiều năm liền tỉnh Kon Tum hoàn thành vượt mức 13/14 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện tốt; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sỹ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, ý chí quyết tâm vươn lên, góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong năm vừa qua.

Năm 2018, dự báo sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh; cán bộ và chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cụ cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà

MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG!



TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN
TỈNH KON TUM